

กสทช.แจงวุ่น ร้องบริษัทเคโฟรีฯ

ตก4หน่วยจี้คดีคลาย ฮึดผัดจริงฟันไม่เลี้ยง

“กสทช.” แจงวุ่น ปม
นายสามารถเอี่ยวบริษัท
เคโฟรีฯ เข้าข่ายแฮร์ลุคโซ่
หรือไม่ ♦อ่านต่อหน้า 14

กสทช. □ **ต่อจากหน้า 1**
หลังชักชวนประชาชนลงทุนขายซิมการ์ด
และตู้เติมเงิน กร้าว หากพบผิดจริงสั่งพัก
ใช้-เพิกถอนใบอนุญาตทันที ยัน เรียก
บริษัทฯแจงแล้ว 2 ครั้ง พร้อมตกหรือ
เข้มทั้ง สคบ.-ชปท.-ปปง.-ดีเอสไอ ก่อน
สรุป

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นายไตรรัตน์ วิริยะ
ศิริกุล รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยมกรณีนาย
สามารถ เจริญจิตตวิเศษ มีความเชื่อมโยงกับบริษัท
เครือข่ายขายซิมการ์ดและตู้เติมเงิน ของบริษัท เคโฟรี
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (บริษัทเคโฟรีฯ) หรือไม่ รวมถึง
บริษัทมีแผนให้ลงทุน และการจ่ายค่าตอบแทนสูง
มีแผนการตลาดแบบขายตรงหรือไม่ จึงขอให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบนั้น ว่า กสทช.
ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอชี้แจงรายละเอียดว่า
บริษัทเคโฟรีฯ เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ TEL1/2562/009 เมื่อวันที่ 4 มี.ค.

62 เพื่อให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน (บริการ MVNO) โดยการประกอบ
ธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. บริการ MVNO ใน
นามซิมการ์ด K4 เป็นบริการที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง จาก กสทช.

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า 2. ธุรกิจตู้เติมเงิน
ซื้อเครื่องปั่นสุข (ตู้เติมเงิน) และบริการเติมเงิน
ค่าโทรศัพท์ค่าย K4 ซึ่งธุรกิจนี้ไม่เข้าข่าย
เป็นกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.
องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ธุรกิจตู้เติมเงิน
ซื้อเครื่องปั่นสุข จึงไม่ใช่บริการภายใต้การอนุญาต
ของ กสทช.

เลขาฯ ระบุต่อว่า ทั้งนี้ประกาศ กสทช.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ได้มีข้อกำหนดห้ามผู้รับ
ใบอนุญาต นำบริการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต
ไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด และมอบผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บริการในลักษณะของ
ธุรกิจเครือข่าย ที่ผ่านมา กสทช. ได้

ดำเนินการและการประชาสัมพันธ์ เดือน
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ว่าอย่าหลงเชื่อ
บริษัทชักชวนลงทุนตู้เติมเงินในลักษณะ
ธุรกิจเครือข่าย และเตรียมดำเนินการตาม
กฎหมายหากพบผิดจริง โดยได้เชิญบริษัท
เคโฟรีฯ มาให้ข้อเท็จจริง 2 ครั้ง เมื่อวันที่
15 พ.ค. 67 และ 14 ส.ค. 67

นายไตรรัตน์ เปิดเผยมกรณีนายสามารถ
เจริญสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.), ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ชปท.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) เข้าร่วมประชุมด้วย จากนั้นเมื่อวันที่ 7
ธ.ค. 67 สำนักงาน กสทช. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ, สคบ.,
ดีเอสไอ, ชปท., ปปง. เพื่อรับทราบข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเคโฟรีฯ และขอให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขาฯ กล่าวว่า การดำเนินการขั้นตอนจาก
นี้ กสทช. จะเร่งสรุปข้อมูลในการให้บริการของ
บริษัท เป็นการกระทำผิดเงื่อนไขของประกาศ
กสทช.หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯมีการกล่าวอ้างถึง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
กสทช. เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 8 ธันวาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27450

Col.Inch: 56.58 Ad Value: 101,844

หัวข้อข่าว: กสทช.แจงวุ่น ร้องบริษัทเคเอฟพีฯ

หน้า: 1 (บนขวา), 14

PRValue (x3): 305,532

ศิลปิน: สีสี่

ชักชวนประชาชนลงทุนผู้เดิมเงิน หากมีการกระทำผิดเงื่อนไข กสทช. อาจพิจารณาไม่คำสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม จนเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ในส่วนของการให้บริการธุรกิจผู้เดิมเงิน สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทเคเอฟพีฯ อยู่ระหว่างนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สกบ., ดีเอสไอ, ธปท. และ ปปง. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายของหน่วยงานต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร้องขอ.